
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2567 
วันจันทร์ที่  27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
********************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมชาย  ทมตะขบ   ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

2. นายกว่าง  กาศกระโทก  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

3. นายส ารวม   หมอกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

4. นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

5. นางสิริรัตน์  เจียกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. นางวิมลรัตน์  ราษีงาม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

7. นายจ านงค์  แคลนกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

8. นายกัณหา  สร้อยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

9. นายช านาญ  การมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10. นางฉลิ้ม  มุขกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

11. นายพิเชษฐ์  แพงกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

12. นายลี  กูบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

13. นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม            
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุนทร  หาญสูงเนิน           นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
2. นายจ้อย  โกนกระโทก   รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
3. นายนรินทร์  อินมณี            เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
4. นายไสว  พิงผักแว่น            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
5. นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก  รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. นางสาวรัชดา  แดนชัยภูม ิ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      
7. นางสาวศิริรัฐ  ล าขุนทด           ผู้อ านวยการกองคลัง  
8. นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางสายชล   เพชรล้ า            นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ รักษาราชการแทน  

                                                              ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

/10. นางสาวโสรญา... 
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10. นางสาวโสรญา  สุขบงกช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
11. นางสาวศศิธร  สุตลาวดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
12. นางสาววรวรรณ  ลอยครบุรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. ผู้แทนบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด 

     

- นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมและ
ด าเนินการนับองค์ประชุม (ครบ) 

- นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  เชญิประธานฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

- นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล 2.1  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 
     สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 

              เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

 

นายจ านงค์  แคลนกระโทก กระผม นายจ านงค์  แคลนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขอรายงาน 

     ผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ครับ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
ตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น 

เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มาครบแล้วได้เริ่ม
ประชุมตามระเบียบวาระโดยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้น า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่  29 มกราคม  พ.ศ. 2567 ส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  

/ซึ่งคณะกรรมการ... 
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ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบทีละหน้า

อย่างละเอียดแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม               
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่  29 มกราคม พ.ศ. 2567           
มีข้อความที่ต้องแก้ไข ดังนี้ 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
หน้า 11 บรรทัดที่ 12 

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ  
หน้า 11 บรรทัดที่ 12 

- ครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 1 รายการ  
 

จึงมีมติให้น าผลการประชุมเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล           
ท่าเยี่ยมเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2567 ต่อไป 

 
ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณครับ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการ 
 ประชุมอีกครั้งให้ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา

หรือไม ่(ไม่มี) ถือว่าสภารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2567  ครั้งนีค้รับ                                

ที่ประชุม รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบการขอประทานบัตร  

ค าขอท่ี 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 
นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ทุกท่าน 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบการ           
ขอประทานบัตร ค าขอที่  3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด 
รายละเอียดดังนี้ 

ด้วย บริษัท  กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเยี่ยม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการยื่นค าขอประทานบัตรต่อ
กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

/ส านักงาน... 
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ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยอุตสาหกรรมจังหวัด

นครราชสีมาได้จดทะเบียนเป็นค าขอประทานบัตรที่ 3/2565 ชนิดแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เ พ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยได้เชิญ
ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระยะไม่เกิน 
500 เมตร จากเขตค าขอ จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ, 
หมู่ที่  7 บ้านดอนไพล ต าบลท่าเยี่ยม และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ต าบล            
ทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนในพ้ืนที่ขอประทานบัตร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 
17.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2567 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ได้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอ
ประทานบัตร ค าขอที่ 3/2565 ให้เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมทราบ และเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค าขอประทานบัตรดังกล่าวเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

1. เรื่องเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่โครงการ จ านวน 
500,000 บาทต่อปี และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จ านวน 200,000 บาทต่อปี 
ขอให้มีความชัดเจนของการบริหารจัดการเงิ นกองทุน และให้ใช้จ่าย
เงินกองทุนส าหรับพ้ืนที่ต าบลที่ตั้งของโครงการเท่านั้น โดยให้มีผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเงินกองทุนดังกล่าวด้วย 

2. การป้องกันฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ ให้ฉีดพรมน้ าถนนล าเลียง
ภายในพ้ืนที่ท าเหมือง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ และให้มีการฉีดพรมน้ าเพ่ิมเติมถนนเส้นทางขนส่งบริเวณจุดใกล้
กับโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม พร้อมทั้งก าหนดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่วิ่ง
ภายในพ้ืนที่โครงการให้ใช้ความเร็วรถในอัตราไม่เกิน 30 กม./ชม. 

3. การป้องกันเส้นทางคมนาคมช ารุด โดยรถบรรทุกหนักใช้ถนน
คลองชลประทานสายใหญ่เป็นถนนเส้นหลักในการวิ่งขนส่งแร่ และไม่ให้วิ่ง
ผ่านถนนทางหลวงเทศบาล เนื่องจากจะท าให้ถนนจะเกิดการช ารุด 

โดยอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียนชี้แจง การบริหาร
จัดการกองทุนและการจัดการเงินกองทุน จะด าเนินการตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2559 

/ส าหรับข้อ... 
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ส าหรับข้อห่วงใย การป้องกันฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ และการ

ป้องกันเส้นทางคมนาคมช ารุด ทางส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ได้บันทึกข้อห่วงใยในรายงานการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรแล้ว 
 เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ขอประทานบัตร พ.ศ.2561 ว่าด้วยค าขอ
ประทานบัตรใด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรยังไม่
เคยมีความเห็นเกี่ยวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้น ให้ส่งรายงานตาม (1) 
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รับ
ฟังความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้น  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือ
ขอความเห็นสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ว่าเห็นชอบกับค าขอประทานบัตรที่ 
3/2565 หรือไม่ อย่างไร เพ่ือรายงานต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ต่อไป 

      จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

นายกเทศมนตรี ผมมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัย ดังนี้ครับ 
จากเอกสารรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่

ประทานบัตร โครงการท าเหมืองแร่ ประเภทที่ 2 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอประทานบัตรที่ 3/2565 
ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 นั้น             
ได้เชิญประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร จ านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 

-  หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ ต าบลท่าเยี่ยม  
และเชิญประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร ระยะห่างไม่เกิน 500 
เมตร จากค าขอประทานบัตร จ านวน 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  

- หมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล ต าบลท่าเยี่ยม 
- หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ 

 ข้อเท็จจริง  พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ คือ 
- หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ ต าบลท่าเยี่ยม 
- หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล ต าบลท่าเยี่ยม 
- หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ 

/ซึ่งหมู่... 
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ซ่ึงหมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ครับ แต่ที่ได้รับผลกระทบ
จริงๆ คือ หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล แต่ในข้อ 2. ข้อเท็จจริงโดยสรุปฯ ตาม
รายงานการประชุมฯ ของอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้ระบุไว้       
ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็น หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายจ้อย  โกนกระโทก   กระผม นายจ้อย  โกนกระโทก รองนายกเทศมนตรี ขอน าเรียนว่า หมู่ที่ 7 
รองนายกเทศมนตรี   บ้านดอนไพล อยู่ไกลพ้ืนที่โครงการและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ซึ่งทาง 

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่ามีบางส่วนของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 มีพ้ืนที่
ในรัศมรีะยะห่างไม่เกิน 500 เมตร จึงเชิญมาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
ด้วย ส าหรับหมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับ 
 

นายส ารวม หมอกกระโทก  กระผม นายส ารวม หมอกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอน าเรียนว่า กรณีหมู่ท่ี 7 บ้านดอนไพล ถึงจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก

อยู่ไกลโครงการ แต่ประชาชนในหมู่ที่ 7 บางราย มีที่ดินพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 ก็ได้รับ
ผลกระทบเช่นกันครับ 
 

นายกเทศมนตรี ถ้าหากกล่าวถึงเรื่องผลกระทบจริงๆ ถือว่ากระทบเป็นวงกว้าง ไม่ใช่เฉพาะ
พ้ืนที่ข้างต้น โดยเฉพาะฝุ่นละออง หมู่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ หมู่ที่ 2,             
หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 16 เนื่องจากเป็นเส้นทางการขนส่งแร่ จึง
ขอให้ทางบริษัทด าเนินการฉีดพรมน้ าถนนเส้นทางขนส่ง และใช้เส้นทางถนน
คลองชลประทานสายใหญ่เป็นถนนเส้นหลักในการขนส่งแร่ และไม่ให้วิ่งผ่าน
ถนนทางหลวงเทศบาลเนื่องจากจะท าให้ถนนเกิดความช ารุดเสียหายได้ 

 

นายจ านงค์ แคลนกระโทก  กระผม นายจ านงค์ แคลนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล ถ้ากล่าวถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง พื้นที่หมู่ที่ 6 ก็ได้รับ

ผลกระทบครับ  
 

นายช านาญ  การมณี   กระผม นายช านาญ  การมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 4 บริเวณพ้ืนที่ติด หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ก็ได้รับผลกระทบ

เช่นกันครับ 
 
ประธานสภาฯ ผมขอกลับเข้ามาประเด็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบตามในพ้ืนที่ที่ขอ

ประทานบัตร กรณีหมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล และหมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล ตาม
เอกสารรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ไม่ได้ระบุพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้าน
ดอนไพลด้วยนั้น  

/เพื่อให้เกิด... 
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ประธานสภาฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเข้าใจตรงกัน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้สอบถาม

ข้อเท็จจริงจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาต่อไปครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใด สอบถามหรือชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครับ 
 

นายกเทศมนตรี ผมขอสอบถามบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด กรณีเงินกองทุน ดังนี้ครับ 
1. เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่โครงการ จ านวน 500,000 บาท  
ผมขอเสนอว่า  

- ควรบริหารจัดการเงินกองทุนและใช้จ่ายเงินในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ 

- เงินกองทุนดังกล่าว ให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน ด าเนินการเปิด
บัญชีธนาคารในรูปแบบกรรมการ หากได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 
สามารถน าเงินไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านเอง  

- ส าหรับหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเยี่ยม และหมู่ที่ 11      
บ้านดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ ทีเ่ป็นพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 ให้ได้รับเงินกองทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เหมาะสม 

- วิธีการด าเนินการ คือ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน จัดท าโครงการใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการท า
เหมืองแร่ฯ ของบริษัท เพ่ือขออุดหนุนเงินกองทุนดังกล่าว ยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม มีการเบิกจ่ายในรูปแบบ
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีนายกเทศมนตรีก ากับดูแลเงินกองทุนด้วย 
 

2. กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จ านวน 200,000 บาท  
ผมขอเสนอว่า  
 - ควรบริหารจัดการเงินกองทุนและใช้จ่ายเงินในรูปแบบ
คณะกรรมการเช่นกัน โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์
แพทย์ชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม จ านวน 3 แห่ง ร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนดังกล่าว และเปิดบัญชีธนาคารในรูปแบบกรรมการ 
โดยจัดท าโครงการเฝ้าระวังสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
ท าเหมืองแร่ฯ ของบริษัท 

- วิธีการด าเนินการในลักษณะเดียวกับกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พ้ืนที่โครงการ 

/จากข้อเสนอ... 
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 จากข้อเสนอแนะข้างต้น จึงขอสอบถามบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ว่า

สามารถด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้แทน บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ชี้แจงครับ 
 

บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
(ผู้แทน) ผู้ร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
  ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงเป็นรายประเด็น ดังนี้ 
  1. กรณปีัญหาฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่  

ทางบริษัทได้ค านึงถึงผลกระทบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 2 
บ้านคลองมะเดื่อ เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีขอประทานบัตรและได้รับผลกระทบ
มากที่สุด โดยเฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ซึ่งทางบริษัทได้ด าเนินการฉีดพรม
น้ าถนนทั้งเส้นทางถนนคลองชลประทานสายใหญ่ และเส้นทางข้างโรงเรียน
บ้านท่าเยี่ยม  

ขอน าเรียนว่า ทางบริษัทได้ด าเนินการขยายถนนคลองชลประทาน
สายใหญ่ ใช้งบประมาณของบริษัทจ านวนมาก ท าให้เกิดการคมนาคมสะดวก
มากขึ้น เอกชนรายอ่ืน ชาวบ้านที่สัญจรไปมา หรือเกษตรกรขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรก็ได้ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ร่วมกัน ดังนั้น ปัญหาฝุ่น
ละอองไม่ได้เกิดจากรถบรรทุกของทางบริษัทรายเดียว จึงขอความร่วมมือ
ทางเทศบาลได้เจรจากับฟาร์มไก่และบริษัทเอกชนในพื้นที่ตามท่ีได้มีข้อตกลง
ร่วมกันในการจัดคิวรถน้ าเพ่ือฉีดพรมน้ าถนนด้วย 

  2. กรณีเงินกองทุน 
  จากที่ได้รับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน นั้น  

ทางบริษัทของชี้แจงว่า ทางบริษัทกับเทศบาลฯ มีวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
เงินกองทุนที่ต่างกัน การน าเงินกองทุนไปใช้จ่ายเพ่ือดูแลชาวบ้านหรือผู้ที่ที่
ได้รับผลกระทบนั้น ไม่ใช่ให้ดูแลทั้ง 16 หมู่บ้าน แต่เพ่ือดูแลหมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่จริงๆ คือ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ต าบล 
ทุ่งอรุณ โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นตั้งของโครงการฯ ซึ่งบริษัทต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา บริษัทด าเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน
อย่างเต็มที่ เช่น การซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทาน รั้วประปา หมู่ที่ 2 
ไฟฟ้าวัดเขาแก้ว เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ และ
มีผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เป็นคณะกรรมการอยู่แล้ว สามารถตรวจสอบได้         
อีกท้ัง ทางบริษัทก็ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการด าเนินงานของ
เทศบาลด้วยดีเสมอมา 

/ส าหรับ... 
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 ส าหรับกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จ านวน 200,000 บาท ที่ทาง
เทศบาลฯ มีความประสงค์ให้น าเงินไปให้ รพ.สต. ในพื้นที่ จ านวน 3 แห่งนั้น 
บริษัทสามารถด าเนินการได้ค่ะ แต่ต้องให้ทาง รพ.สต.ด าเนินการจัดท า
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งทางบริษัทด้วย  

 

นายกเทศมนตรี เงินกองทุนทั้ง 2 กองทุนนี้ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ และด าเนินการกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ
ของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ประทานบัตร ขอยกตัวอย่าง โรงโม่แห่งอ่ืน ได้มีการ
จัดการในรูปแบบคณะกรรมการจัดการกองทุนโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือร่วมรับรู้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชน 
ร่วมวางแผนการพัฒนาชุมชนด้วยตามกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

นายจ้อย  โกนกระโทก   ใช่ครับ ผมสืบทราบว่ามา โรงโม่แห่งอ่ืน มีการบริหารจัดการกองทุนทั้ง 2  
รองนายกเทศมนตรี  กองทุน มีผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าไปเป็นกรรมการในการ 

จัดการ โรงโม่ได้มอบเงิน จ านวน 700,000 บาท ให้ทางผู้น าชุมชนด าเนินการ
จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง โดยเขียนโครงการเสนอโรงโม่น าเงินออกมา
บริหารจัดการเอง 
 

บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัทตกลงตามข้อเสนอค่ะ เพื่อด าเนินการส าหรับกองทุน 
(ผู้แทน) ตามประทานบัตรตัวใหม่นี้ค่ะ 

 

นายลี  กูบกระโทก   กระผม นายลี  กูบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วเงินกองทุน จ านวน 700,000 บาท ตามประทานบัตรเดิมจะด าเนินการ

ลักษณะใดครับ 
 

นายกเทศมนตรี เงินกองทุน 2 กองทุน จ านวน 700,000 บาท นี้ ทั้งประทานบัตรเดิมและ
ประทานบัตรใหม่ ควรด าเนินการเช่นด้วยกันครับ 

 

บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ตามท่ีบริษัทได้ปรึกษากับทางเขตฯ ในการตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
(ผู้แทน) ไม่ได้ระบุว่าให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

ด าเนินการ ดังนั้น บริษัทมีความประสงค์ขอพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
เองค่ะ และหากที่ประชุมสภาฯ หรือเทศบาลฯ ยังเกิดข้อสงสัย หรือมีข้อ
ห่วงใย จะขอเลื่อนการลงมติเห็นชอบประทานบัตรก็ได้ค่ะ 

  
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ จากการพูดคุยกัน น่าจะยังเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการขอประทานบัตร เลขที่ 3/2565 ของบริษัท  
กรเจริญทรัพย์ จ ากัด และสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ประชุม ขอเลื่อนการลงมติ
ไปประชุมสภาครั้งหน้า และเห็นควรเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อ านวยการ 
รพ.สต. และผู้อ านวยการศูนย์แพทย์ชุมชนประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน  

 

นายสุเวช  ณะวงวิเศษ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 41 
เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจาก

ญัตติดังต่อไปน้ี (7) ขอให้เลือ่นการปรึกษา (9) ขอให้บุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ (10) ขอให้ยก
เรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้น
ปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับ
ข้อบัญญัติ ดังนั้น หากในที่ประชุมจะขอเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าว     
เป็นครั้งหน้า จึงขอให้ที่ประชุมด าเนินการขอมติจากที่ประชุมครับ 

 

ประธานสภาฯ ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเลื่อนพิจารณาการขอประทานบัตร  
ค าขอที่ 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด เป็นครั้งถัดไปครับ 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การแถลงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ  

 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ตามที่กระผม นายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีต าบล             
ท่าเยี่ยม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการ
พัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม โดยได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม                
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล           
ท่าเยี่ยม  ซึ่งมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารหลักที่จะพัฒนาต าบล                 
ท่าเยี่ยม  ให้เจริญก้าวหน้า นั้น 

/ตามพระราช... 
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

13 พ.ศ.2552) บทที่ 2 ทวิ มาตรา 48 ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรี
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็น  
ประจ าทุกปี” กระผมจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 5 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 

 

ด้าน
ที ่

นโยบาย 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 นโยบายดา้นการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

33 - 2 28,057,100 22,317,517 79.54 

2 นโยบายดา้นเศรษฐกิจ 1 - - 100,000 47,114.60 47.11 

3 นโยบายดา้นการจดัการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 - - 175,000 147,525 84.30 

4 นโยบายดา้นการพัฒนาเมือง
และโครงสร้างพื้นฐาน 

4 1 - 2,420,744 656,619.33 27.15 

5 นโยบายดา้นการบริหารงาน
และบรหิารงานบุคคล 

4 - - 485,000 455,115 93.83 

รวม 48 1 2 31,237,844 23,623,890.93 75.63 

 

     โดย 2 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 
1. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีร่วมกับ

หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เนื่องจากอ าเภอโชคชัย
ด าเนินการจัดงานเอง 

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหลังเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม เนื่องจากราคาก่อสร้างสูงกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  

ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2566 

     จึงขอน าเรียนที่ประชุมทราบครับ 
/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี  ถือว่าสภาฯ 

รับทราบ การแถลงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งนี้
ครับ 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  

 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2567  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ  

 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2567  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  รายละเอียดดังนี้ 

ด้วย เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม มีรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บางรายการไม่ได้ตั้งไว้ แต่รายจ่าย
ดังกล่าวยังมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน  

ดั ง นั้ น จึ ง อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม  ข้ อ  2 7 แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

/1. กองคลัง... 
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1. กองคลัง   
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

            รายการโอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 2,892,060 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,771,320 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท 

รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จ านวน 7 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท   
เป็นเงิน 35,000 บาท 

      คุณลักษณะพื้นฐาน : 
- ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 ซม. ความลึก
ไม่น้อยกว่า 40 ซม.  ความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. 
- โครงตู้ท าจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น ท ามา
จากเหล็กเสริมความแข็งแรง โดยสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการบน
ตะขอรับชั้นเหล็ก เคลือบสารป้องกันสนิม 

     - บานเลื่อน 2 บาน พร้อมกุญแจ LOCK 1 ชุด พร้อมมือจับ 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

2) โต๊ะส านักงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 1 โต๊ะ  
เป็นเงิน 9,000 บาท 

      คุณลักษณะพื้นฐาน : 
     - โต๊ะท างาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 75 ซม.  

     ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
- โต๊ะท ามาจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ท ามาจากเหล็กเสริมความ
แข็งแรงเคลือบสารป้องกันสนิม 

     - หน้าโต๊ะ ใช้เหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

/3) เก้าอ้ี... 
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3) เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 6,000 บาท 
      คุณลักษณะพื้นฐาน : 

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. ความสูง         
ไม่น้อยกว่า 110 ซม. 
- สามารถปรับระดับได้ สูงต่ าตามต้องการ 
- สามารถปรับพนักพิงเอนและล๊อกได้ทุกระดับสูงสุด 150 องศา 
- หมุนได้รอบ 360 องศา 
- ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิคแกนโชคอัพโครเมี่ยมคุณภาพดี 
- ขาโครเมี่ยม 5 แฉก เหล็กหนา ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 65 ซม. 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 

1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
             รายการโอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 2,892,060 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,617,550 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 27,500 บาท 

รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 

1) เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 11 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท   
เป็นเงิน 27,500 บาท 

      คุณลักษณะพื้นฐาน : 
- มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

     - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 
 
 
 

/2. กอง... 



-15- 
 

2. กองการศึกษา 
2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
         รายการโอนลด 
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 787,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 454,200 บาท 
โอนลดครั้งนี้ 78,400 บาท 

รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง แบบแยกส่วน  
(ราคารวมค่าติดตั้ง) / แบบติดผนัง จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 21,500 บาท   

      คุณลักษณะพื้นฐาน : 
     1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
     2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท างานความเย็น ขนาดไม่เกิน  
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Seer) สูงกว่า 
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวน  ยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 

        - ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู ราคา 3,000 บาท 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

/2) เครื่องปรับ... 
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2) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง แบบแยกส่วน  
(ราคารวมค่าติดตั้ง) / แบบติดผนัง จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 24,900 บาท   

      คุณลักษณะพื้นฐาน : 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 

     2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท างานความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Seer) สูงกว่า 
7. การติดตัง้เครื่องปรับอากาศ 

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 

- ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู ราคา 3,000 บาท 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

3) พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 10 เครื่องๆ ละ 2,000บาท  
เป็นเงิน 20,000 บาท   

      คุณลักษณะพื้นฐาน : 
- ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- ควบคุมการท างานด้วยสวิตช์แบบหมุนปรับ 
- ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ด้วยความต้องการ 
- เสริมความปลอดภัยด้วยระบบอัติโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

/4) พัดลม... 
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     4) พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท  
เป็นเงิน 12,000 บาท   

      คุณลักษณะพื้นฐาน : 
- ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- มีสวิตช์แบบเชือกดึง 
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเพ่ือพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ            
ที่ประชุมเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 (ตั้งจ่าย
รายการใหม่) 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 
       
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้ 

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี             
พ.ศ. 2567 หน้าที่ 120/162 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อ
เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท นั้น 

กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายละเอียด
คุณลักษณะของเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงดังกล่าว พบว่า ได้บันทึกข้อมูล
คุณลักษณะคลาดเคลื่อน  

 
/จึงขอแก้... 
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จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคุณลักษณะเกี่ยวกับอัตราการไหล

ของน้ า จากข้อความเดิม  ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร/นาที เป็นข้อความใหม่ ไม่
น้อยกว่า 4 ลิตร/นาที  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 2 เคร่ือง 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงใช้ส าหรับฉีด
ล้างคราบสงปรกต่างๆ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน : 
   - ขนาดแรงดันน้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า 145 บาร์ 
   - อัตราการไหลของน ้าไม่น้อยกว่า 10 ลิตร/นาที 
   - ก าลังไฟฟ้า 220 ไวลต ์
   - หัวปั๊มทองเหลือง มีเกจวัดแรงดัน 
    - มีสายอัดฉีดยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
   - มีหัวฉีดส าหรับฉีดน้ า ปรับองศาได้ 
   - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดม้า
จากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ท่ี 
มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564            
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 2 เคร่ือง 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงใช้ส าหรับฉีด
ล้างคราบสงปรกต่างๆ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน : 
   - ขนาดแรงดันน้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า 145 บาร์ 
   - อัตราการไหลของน ้าไม่น้อยกว่า 4 ลิตร/นาที 
   - ก าลังไฟฟ้า 220 ไวลต ์
   - หัวปั๊มทองเหลือง มีเกจวัดแรงดัน 
   - มีสายอัดฉีดยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
   - มีหัวฉีดส าหรับฉีดน้ า ปรับองศาได้ 
   - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อย่างประหยัด 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ท่ี 
มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564              
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเพ่ือพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ                 
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
  งดออกเสียง   1   คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการ

ในหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่ต าบลท่าเยี่ยม   
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินการโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม  
รายละเอียดดังนี้ 

 

ด้วยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้รับความเดือดร้อนใน
การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคและได้รับความเดือดร้อนในการ
เดินทางสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  เนื่องจากเส้นทางเกิดการ
ช ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สภาฯ  ได้
อนุมัติไว้ไม่เพียงพอแก่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณจากเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าว   

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนและบริการชุมชนและ
สังคม  จึงอาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 97 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมียอดเงิน
สะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี) ข้อมูล               
ณ วันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 889,872.30 บาท เพ่ือ
ด าเนินการโครงการในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม 
จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  574,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่น 
สี่พันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

/1. โครงการ... 



-20- 
 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายเหมือน หมู่ที่ 2     
จ านวน  234,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนซอยบ้านนายเหมือน หมู่ที่ 2  
ปรับปรุงโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม โดยมี
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายชาติ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเหมือน 
กว้าง 5.0 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
505 ตารางเมตร  

     - รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5)  
       หน้า 12  ล าดับที่ 21 
 

     2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายพงษ์  หมู่ที่ 2  
จ านวน  340,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายพงษ์  หมู่ที่ 2  โดยมี
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายพงษ์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายกอบ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,290 ตารางเมตร  

     - รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5)   
       หน้า 9 ล าดับที่ 16 

 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเพ่ือพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ               
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการในหมวด            
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม  จ านวน 2 โครงการ เป็น
เงิน 574,000 บาท  

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ 
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยมีรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนของกองช่างบางรายการไม่ได้ตั้งไว้ แต่
รายจ่ายดังกล่าวยังมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ เพ่ือใช้ในกิจการของกอง
ช่างเท่านั้น ไม่ได้น าครุภัณฑ์ออกบริการประชาชนและไม่ใช่ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้ใช้งบประมาณจากเงินสะสมเป็นไปด้วยความ
เ รี ยบ ร้ อย   จึ ง อาศั ย อ าน า จตามความ ใน  ข้ อ  97  แห่ ง ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
โดยมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี) 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จ านวน  889,872.30 บาท  จึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง   
งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
รายการ จัดซื้อเครื่องเจาะดิน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท 

        คุณลักษณะ ดังนี้ 
       - เครื่องยนต์ ขนาด 52 cc. 
       - เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
       - พร้อมดอกเจาะ ขนาด 6 นิ้ว 

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออย่างประหยัด 

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะแต่เป็นครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 
/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่(ไม่มี) ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
(เครื่องเจาะดิน) จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน  5,000  บาท 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการก าหนดความเหมาะสม 

ของการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (Zoning) แปลง “ป่าช้าฝังศพ
สาธารณประโยชน์” 

  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง  การพิจารณาเห็นชอบการก าหนดความ
เหมาะสมของการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (Zoning) แปลง “ป่าช้าฝังศพ
สาธารณประโยชน์” รายละเอียดดังนี้ 
 ตามที่สภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ให้ความเห็นชอบสนับสนุนการ
จัดตั้งยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) ดอนไพล ให้เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และให้การสนับสนุนด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
นั้น 

กองช่าง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้รับหนังสือจาก นายโฉมยง           
มุขกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15  บ้านท่าบ่อ ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง รายงาน         
การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 
ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน “แปลงป่าช้าฝังศพ
สาธารณประโยชน์” เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันคือแปลง “สระศูนย์บ้านดอนไพล” หมู่ที่ 15 
ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไพล ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

/แต่ติดเงื่อนไข... 



-23- 
 

แต่ติดเงื่อนไข ในการขออนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับการได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อย่างถูกต้อง (กรณีจัดตั้งใหม่ต้องได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือได้รับอนุญาต 
อนุมัติให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ส าหรับที่สาธารณประโยชน์ 
ต้องอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ) ดังนั้น คณะกรรมการหมู่บ้าน
ท่าบ่อ หมู่ที่  15 ต าบลท่าเยี่ยม จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุ มสภา
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เ พ่ือก าหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ (Zoning) แปลง “ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์” จาก
เดิม ก าหนดความเหมาะสมเพ่ือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ตลอดไป ขอเพ่ิมเติม
อีก 2 ประเภท คือ ก าหนดความเหมาะสมให้ใช้ประโยชน์ในราชการได้ และ
ก าหนดความความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (เพ่ือสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ)  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด จึงขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 
ที่ประชุมเห็นชอบการก าหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ (Zoning) แปลง “ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์”จาก
เดิม ก าหนดความเหมาะสมเพ่ือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ตลอดไป ขอเพ่ิมเติม
อีก 2 ประเภท คือ ก าหนดความเหมาะสมให้ใช้ประโยชน์ในราชการได้ และ
ก าหนดความความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (เพ่ือสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ)  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  10   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องท่ีน าเสนอต่อ 

  ที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ครับ  
 
 
 
 

/นางวิมลรัตน์... 
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นางวิมลรัตน์ ราษีงาม  ข้าพเจ้า นางวิมลรัตน์ ราษีงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอปรึกษาหารือ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง ศาลารอรถบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนเพชร เนื่องจากมีอุบัติเหตุรถ
ชนศาลาจุดดังกล่าว แขวงทางหลวงชนบทจึงรื้อถอนศาลาออกไป ท าให้
ประชาชนที่รอรถจ านวนมากเกิดความเดือดร้อน ดังนั้นขอน าเรียนปรึกษาที่
ประชุมว่าจะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรบ้าง 

 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ 
 

นายกเทศมนตรี ศาลารอรถบริเวณดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จะให้กองช่างจัดท าหนังสือถึงแขวง
ทางหลวงชนบทนครราชสีมา ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องท่ีน าเสนอต่อ 

  ที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ครับ  
 

นายพิเชษฐ์ แพงกระโทก  ข้าพเจ้า นายพิเชษฐ์ แพงกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง น้ าประปาบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 ไม่สะอาด และบริเวณรอบสระน้ ามีหญ้า

ต้นไม้ขึ้นปกคลุมรกทึบ เบื้องต้นทางผู้น าชุมชน ชาวบ้านจะด าเนินการตัด
หญ้าและตัดต้นไม้เพ่ือท าความสะอาด แต่ต้นไม้ส่วนใหญ่คือ ต้นพะยูง ตันสัก 
ต้นสงวน จึงขอค าปรึกษาว่า ก่อนการตัดต้นไม้ดังกล่าวต้องด าเนินการ
อย่างไร หากตัดแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือขายได้หรือไม่ 

 

ประธานสภาเทศบาล ผมขอแนะน า ดังนี้ 
 การตัดไม้หวงห้ามในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ต้นสัก ต้นประดู่  ไม้พะยูง เป็นต้น

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านต้องด าเนินการ
ประชาคม จึ งไปขออนุญาตจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่  8 
(นครราชสีมา) เพื่อรับรองให้ตัดได้ ส่วนจะน าไม้ไปใช้ประโยชน์อะไรหรือขาย
นั้น พูดคุยในที่ประชุมประชาคมให้เข้าใจตรงกัน แล้วน าเงินที่ได้เข้ากองทุน
หมู่บ้านต่อไป 

 

นายกเทศมนตรี กรณี เรื่อง น้ าประปาหมู่บ้าน ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
พัฒนาคุณภาพของน้ าประปาเป็นประจ าอยู่แล้ว ส าหรับหมู่ที่ 15 ผมแนะน า
ว่า ให้ล้างถังน้ าประปาบ่อยๆ เนื่องจากอาจมีตะกอน ดิน โคลน เศษใบไม้
ตกค้างเยอะ 

/ส่วนการขอ... 
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 ส่วนการขออนุญาตตัดไม้หวงห้ามบริเวณรอบสระน้ านั้น ผมแนะน าให้

ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการประชาคมชาวบ้าน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 มาร่วมประชุมด้วย ส่วนเรื่องการของบประมาณเพ่ือขุด
ลอกนั้น ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่าด าเนินการ
ถึงข้ันตอนไหนแล้ว ทางเทศบาลฯจะให้กองช่างติดตามให้อีกทางครับ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องท่ีน าเสนอต่อ 

  ที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ครับ  
 

นายกเทศมนตรี ผมมีประเด็นที่จะน าเรียนที่ประชุมสภา 2 เรื่อง ดังนี้ครับ 
 1. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 
  เนื่องจากมีชาวบ้านยื่นค าร้องว่าได้รับความเดือดร้อน เรื่อง น้ าท่วม

ขังเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ า, เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่าง, เรื่อง ถนนช ารุดเสียหาย               
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่          
กองช่างแจ้งว่า มีงบประมาณไม่ เ พียงพอ จึงจ า เป็นต้องขอโอนเงิน
งบประมาณจากกองต่างๆ 

  ดังนั้น จึงขอให้ผู้อ านวยการกองคลังท ารายละเอียดเงินคงเหลือหรือ
แหล่งเงินที่สามารถน ามาโอนให้กองช่างเพื่อด าเนินการต่อไปได ้ 

  ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีในการอนุมัติ  แต่ที่ต้องน าเรียนที่ประชุมสภาฯทราบ 
เนื่องจากเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจะแจ้งมายังสมาชิกสภาฯ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ก็จะมาแจ้งยังนายกเทศมนตรี ซึ่งนายกฯ ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนจ านวนมาก ซึ่งมีเงินงบประมาณที่ไม่เพียงพอ 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เทศบาลก าลังด าเนินการโอนเงินงบประมาณ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ของท่านอย่าง
แน่นอนครับ 

  

2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2568 

เทศบาลฯ จะมีการประมาณการรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2568 
จ านวน 78,500,000 บาท  
 

/ซึ่งจะมี... 
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ซึ่งจะมีงบพัฒนาในการด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ ประมาณ 
7,850,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของประมาณการรายจ่าย ซึ่งคาดว่าจะ
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา จึงขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียด
ว่า สามารถจัดสรรเงินงบประมาณ ให้กับงบพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 20% ได้
หรือไม่ เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

 

ประธานสภาเทศบาล เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงครับ 
 

นายสุเวช ณะวงวิเศษ เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาลฯ    ประชุมทุกท่านครับ 
  กระผม นายสุเวช  ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ในฐานะ

เจ้าหน้าที่งบประมาณขอน าเรียนชี้แจง ดังนี้ครับ 
 ประเด็นที่ 1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567  

ส าหรับงบประมาณของกองช่างที่ ไม่ เ พียงพอนั้น เจ้าหน้าที่
งบประมาณได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
ในกองก่อน ว่าสามารถโอนได้หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่มีเงินงบประมาณ
คงเหลือจริง ก็สามารถโอนจากกองอ่ืนต่อไป ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่ก าหนด 

  ส าหรับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ยกเว้น รายจ่ายในหมวดงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27  

 
 ประเด็นที่ 2 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 
  ทุกท่านคือ ข้าราชการท้องถิ่นท่ีเต็มใจ และอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

เต็มความสามารถ เพราะประชาชนมอบความไว้วางใจ มี ความหวัง 
คาดหมายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยมีข้าราชการประจ าเป็นผู้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด  

 
/ซึ่งในปี... 

https://www.forest.go.th/nakhonratchasima8/th/
https://www.forest.go.th/nakhonratchasima8/th/
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  ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราได้ด าเนินงานตามนโยบาย และได้มีการใช้

จ่ายเงินสะสมมากกว่า 30 ล้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้แก่
ประชาชน 

  การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2568 ได้ด าเนินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ 23ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
งบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 
โดยประมาณการรายรับไว้ 78,500,000 บาท  ซึ่งเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจะมี
รายรับจาก 2 แหล่ง คือ 

1. ได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงบประมาณ จ านวน 43,000,000 
บาท เพ่ือใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่และใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  

2. เงินรายได้ และเงินที่รัฐจัดสรรให้ 
ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 ได้ให้ทุกกองท า

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย โดยได้ให้ผู้อ านวยการกองคลังจัดเก็บสถิติ
การเงินการคลัง เพื่อน ามาวิเคราะห์จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณา วิเคราะห์การตั้ง
งบประมาณ ในวันที่  29  พฤษภาคม พ.ศ.  2568 เ พ่ือน า เสนอให้
นายกเทศมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ขอชี้แจงรายละเอียดยอดเงินคร่าวๆ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังนี้ 

ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2567  = 75,000,000 บาท 
ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2568  = 78,500,000 บาท   

     ซึ่งประมาณการ ปี 68 เพิ่มข้ึนจาก ปี 67 ถึง 4.86% ซึ่งถือว่าสูงมาก 
 
 
 
 

/รายการ... 
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รายการ รายรับ รายจ่าย 
ประมาณการรายรับ ปี 68 78,500,000  
ประมาณการรายจ่าย ปี 68   
  - งบกลาง  26,855,100 
  - เงินอุดหนุน  6,321,796 
  - เงินเดือน ฝ่ายการเมือง  2,848,320 
  - เงินเดือน ฝ่ายประจ า  15,246,390 
  - ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 

 4,150,980 

  - ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงาน
จ้างตามทั่วไป 

 4,092,000 

  - ค่ า จ้ า ง เหมาบริ กา รบุ คคล เ พ่ื อ
ปฏิบัติงานในเทศบาล 

 2,160,000 

รวม 78,500,000 61,674,586 
 
**หมายเหตุ รายละเอียดตัวเลขที่น าเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความเหมาะสม 

 

 รายรับ    78,500,000   บาท 
 รายจ่ายประจ า  61,674,586  บาท 
 คงเหลือ   16,825,414  บาท 
  

  ซ่ึงยอดเงินคงเหลือ 16,825,414 บาท จะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 
- งบพัฒนา ได้แก่ โครงการก่อสร้างต่างๆ  
- งบด า เนินงาน  ได้แก่  ค่ าตอบแทน,  ค่ า ใช้ สอย ,  ค่ าวั สดุ ,                        

ค่าสาธารณูปโภค   
  ดังนั้น จึงขอน าเรียนว่า หากของบพัฒนาเพ่ิมเป็น 20% เป็นเงิน 

15,700,000 บาท นั้น คงเป็นไปได้ยากครับ แต่จะพยายามตรวจสอบ 
วิเคราะห์ตัดงบประมาณจากส่วนต่างๆ มาเป็นงบพัฒนาให้ได้มากที่สุดครับ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องท่ีน าเสนอต่อ 

 ที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิด
การประชุมครับ 

 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
         ลงชื่อ             ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายสุเวช  ณะวงวิเศษ) 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่   7  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2567 
 

 
 

(นางฉลิ้ม  มุขกระโทก) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

              (นายกว่าง  กาศกระโทก)     (นายจ านงค์   แคลนกระโทก) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ             กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

 
สภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) 
ประจ าปี  พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่   9   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 

 
 
 

(นายสมชาย  ทมตะขบ)  
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 


